



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๒๕๓ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๔๒๕๓

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ลงพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก สำรวจผลกระทบภัยแล้งพร้อมเร่งหาทางเยียวยาความเดือดร้อน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนกลยุทธ์การบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรวิกฤติภัยแล้ง โดยเน้นพื้นที่ ๒๒ จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเข้าไปดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก สำรวจผลกระทบของประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อหาทางเยียวยาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน



นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคการเกษตรระดับจังหวัด และคณะชุดปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ร่วมกับหน่วยงานภาคีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ใน เขตกรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเขตหนองจอก บางกะปิ มีนบุรี คลองสามวา สายไหม วังทองหลาง ลาดกระบัง ลาดพร้าว ประเวศ สวนหลวง และบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนยังมีการทำการเกษตรหลงเหลืออยู่ เพื่อสำรวจผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ

จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรรวมทั้งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อรับฟังปัญหาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาปัญหาค่าเช่าที่นาราคาแพงและราคาปุ๋ยและสารเคมีราคาสูง ในขณะที่ราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ สำหรับสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือนั้นมีในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ต้องการให้รัฐบาลช่วยหาอาชีพเสริมให้เกษตรกร เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ ฯลฯ รวมถึงขอให้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ให้ความร่วมมือไม่ปลูกข้าวในวิกฤติฝนทิ้งช่วง และช่วยหาทางบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องหนี้สิน โดยขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร



สำหรับสหกรณ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ มีสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา จำนวน ๔ สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด สหกรณ์การเกษตรลาดกระบัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด จะได้รับผลกระทบจำนวนมากที่สุด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตหนองจอก ยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ ทำนาและการประมง ปลูกสัตว์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๒ ได้ดำเนินการเสนอแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองมีนบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางกะปิ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรลาดกระบัง จำกัด ปรากฏว่ามีเพียงสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด ที่เดียวเท่านั้นที่ประสบปัญหาจากภัยแล้ง ซึ่งมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติที่จะช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องในการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ และสหกรณ์จะดำเนินการจัดหาสินค้าราคายุติธรรม โดยเฉพาะสินค้าประเภทข้าวสารและนมพร้อมดื่ม ไปบริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสินค้ากับทางสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว







